



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

30 สิงหาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน ดวงฤทัย สีวัน

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง
การพัฒนาระบบนิเทศเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์
วิชาการต่อเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการต่อเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการต่อเน็ต
รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/747>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 30 สิงหาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการต่อเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบนิเทศเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

ผู้วิจัย ดวงฤทัย สีวัน

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของการศึกษาระดับ

การศึกษาที่ไม่เว้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ การนิเทศที่ผ่านมามีจะดำเนินการในรูปแบบเผชิญหน้าที่เน้นการพบปะระหว่างบุคคลหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านเวลา

สถานที่ และทรัพยากรสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง และการติดตามผลที่ไม่ต่อเนื่อง

ส่งผลให้กระบวนการนิเทศไม่สามารถดำเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

การขาดระบบนิเทศที่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

จึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนาระบบนิเทศแบบออนไลน์ที่สามารถรองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น ทันสมัย และมีความต่อเนื่อง

การพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยลดข้อจำกัดของการนิเทศในรูปแบบเดิม และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลนิเทศและรับการสนับสนุนได้ทุกที่ทุกเวลา

จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นระบบนิเทศแบบออนไลน์โดยใช้อำศัยแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศแบบ ADDIE ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design)

การพัฒนา (Development) การดำเนินการ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ทำให้การพัฒนาระบบนิเทศนี้มีความเป็นระบบ

และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/747>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 30 สิงหาคม 2567

พิมพ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.23 น.